

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๖๘๖๖



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยประธานได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีน</p> <p>๑. ขอให้อำเภอทุกอำเภอดำเนินการวางแผนในการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม ๓) อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน</p> <p>๒. มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มข้อมูลอัตราการฉีดวัคซีนเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี ลงใน Infographic การบริหารการฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ และให้ดำเนินการวางแผนในการกระจายวัคซีนเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และเป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>๓. มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ นำข้อมูลอัตราการป่วยและเสียชีวิตของประชาชนจากโรคโควิด - 19 เป็นข้อมูลอ้างอิงในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม ๓)</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๓. นายอำเภอทุกอำเภอ</p>
๒	<p>การกำกับติดตามสถานประกอบการ</p> <p>๑. เน้นย้ำให้ ศปก.อำเภอพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว สุ่มตรวจประเมินสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ให้ ศปก.จังหวัดเชียงใหม่ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในการตรวจติดตามควบคุม กำกับร้านอาหารให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯ อย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. ศปก.จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ศปก.อำเภอพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว</p>
๓	<p>การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก</p> <p>๑. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมตามที่คณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสนอ จำนวน ๕ กิจกรรม</p> <p>๑) ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕</p> <p>๒) พิธีรับใบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยและบริหารธุรกิจ</p> <p>๓) การทดสอบรายวิชาในระบบการคัดเลือกกลางเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปี ๒๕๖๕</p> <p>๔) กิจกรรม New North Expo 2022 Food Life Style</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๕) กิจกรรมการแข่งขันประเพณียุพราช – เติรียมทหาร ครั้งที่ ๓๑</p> <p>๒. คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมการแสดง ความยินดีและการร่วมรับประทานอาหาร ในการประชุมโลออนส์สากล ภาครวม ๓๑๐ ประเทศไทย ครั้งที่ ๕๖</p> <p>ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting และมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด</p>	
๔	<p>การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้</p> <p>มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการรายงานยอดผู้ติดเชื้อโรคโควิด – 19 ของจังหวัดเชียงใหม่ในรูปแบบใหม่ (ค่าเฉลี่ยผู้ติดเชื้อ ๑๔ วัน) ตามนโยบายของ กระทรวงสาธารณสุข</p>	ประชาสัมพันธ์จังหวัด เชียงใหม่
๕	<p>แนวทางและนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด – 19 แบบโรคประจำถิ่น (Endemic)</p> <p>ให้อำเภอทุกอำเภอศึกษาทำความเข้าใจแนวเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และการป้องกันการติดเชื้อของโรคโควิด – 19 ฉบับปรับปรุง โดยให้บูรณาการ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. นายอำเภอทุก อำเภอ</p>
๖	<p>มาตรการควบคุมผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 คลี่คลายลงไปสู่การเป็น โรคประจำถิ่น (Endemic) และความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด – 19 มีอยู่ทุกจุด ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้ยกเลิกการบันทึก ข้อมูลในแอปพลิเคชัน CM-CHANA ก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการลดภาระให้แก่ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. ปลัดจังหวัด เชียงใหม่</p>
๗	<p>ขอความร่วมมือผู้ประกอบการกิจการโรงงานอุตสาหกรรมหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการในการป้องกันโรคโควิด – 19 ดังนี้</p> <p>๑. เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม ๑ และเข็ม ๓ ในกลุ่มพนักงาน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ระยะนี้</p> <p>๒. การตรวจคัดกรอง ATK พนักงาน และกลุ่มเสี่ยงตามแนวทางควบคุมโรคโควิด – 19 จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๓. เน้นย้ำการรักษาระยะห่างในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่มักจะถอดหน้ากากอนามัย ในขณะที่ทำกิจกรรม เช่น การรับประทานอาหารร่วมกัน การพักระหว่างเวลาว่าง การสูบบุหรี่ในสถานที่ที่จัดให้สูบบุหรี่ได้ เป็นต้น</p>	<p>๑. นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. นายอำเภอทุก อำเภอ</p> <p>๓. ประธานสภา อุตสาหกรรมจังหวัด เชียงใหม่</p>

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕